

Số: /BC-TTT

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm,  
chống lãng phí năm 2022.**

Thực hiện văn bản số 3981/STC-TTr ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo kết quả THPTK, CLP năm 2022 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

**I. Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

***1. Về thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí***

- Tiếp tục tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), như: Luật THTK, CLP; Nghị quyết số 82-NQ/CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao nhận thức về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, người lao động.

- Năm 2022 Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, bố trí nhiệm vụ phù hợp với nguồn kinh phí được giao nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó thực hiện đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quy trình tổ chức cán bộ, nâng bậc lương trước thời hạn, trong quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản công theo đúng định mức, tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu THTK, CLP tiêu cực, tham nhũng trên tất cả các hoạt động của cơ quan.

***2. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện luật THTK, CLP***

Những biện pháp chỉ đạo điều hành đã triển khai, thực hiện:

Trên cơ sở Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và UBND tỉnh, thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức và người lao

động đề sửa đổi, bổ sung các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công; công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2022.. góp phần đưa công tác phòng chống tham nhũng, THTK, CLP đạt kết quả cao.

Xây dựng ban hành Thông báo số 19/TB-TTT ngày 30/6/2016 về việc thực hiện làm theo lời Bác năm 2019 nội dung đăng ký về tiết kiệm điện, cơ quan đã có những biện pháp tích cực nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí hành chính, cụ thể: về nước sinh hoạt đơn vị đã cho khoan giếng và dùng nước giếng để tưới cây cảnh nhằm hạn chế tiền nước sinh hoạt; điện thoại chỉ dùng điện thoại bàn và internet để liên hệ công việc hạn chế tối đa gọi di động ; CBCC sau khi ra ngoài phải tắt hết thiết bị điện không để ngâm điện...

Thanh tra tỉnh đã chấp hành đúng chế độ theo các quy định của Nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đều hoàn thành nhiệm vụ quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, sử dụng lao động hợp lý. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên, quản lý tài sản công bảo đảm công khai, dân chủ, tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước; không sử dụng tiền ngân sách làm quà biếu; chi tiêu tiếp khách đúng quy định...

### ***3.Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP***

Phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, công chức và người lao động trong việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng và THTK, CLP tại cơ quan. Kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, nhắc nhở CBCC gắn kết công tác phòng, chống lãng phí trong việc thực hiện công việc hàng ngày, giúp lãnh đạo kiểm tra, đánh giá việc THTK, CLP tại cơ quan.

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh thường xuyên phổ biến, nhắc nhở CBCC, người lao động trong cơ quan các Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác THTK, CLP; định kỳ tổ chức sinh hoạt cơ quan để phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về THTK, CLP; công khai minh bạch việc mua sắm tài sản và chi tiêu trong cơ quan. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa THTK, CLP với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, về tiết kiệm điện nước, điện thoại cơ quan. Nhờ vậy, nhận thức về THTK, CLP của CBCC, người lao động đã được nâng lên.

## **II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.**

### **1.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước**

Thanh tra tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Tất cả CBCC chấp hành tốt THTK, CLP trong việc sử dụng thời gian làm việc, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm hiệu quả; không sử dụng xe công vào việc riêng, tiết kiệm xăng xe, kiểm tra sửa chữa xe ô tô hợp lý; sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt các nguồn điện của các máy móc, thiết bị khi hết giờ làm việc. Thực

hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong các khâu: lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước: Tiết kiệm được 06 biên chế; 151,25 triệu đồng từ khoản kinh phí trừ 10% tiết kiệm, tiết kiệm chi quản lý hành chính 159,0 triệu đồng và chi phí đi công tác, hội nghị, hội thảo 203,0 triệu đồng. Tổng tiết kiệm năm 2022 là 513,25 triệu đồng.

#### *1.1 Về tổ chức hội nghị, hội thảo:*

Năm 2022, Thanh tra tỉnh không tổ chức hội nghị, hội thảo.

#### *1.2 Về điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm*

Hạn chế sử dụng điện thoại đường dài, tăng cường trao đổi thông tin qua mạng nội bộ.

Tắt những thiết bị điện trong phòng làm việc trước khi ra về.

Hạn chế mở máy lạnh trong những ngày thời tiết mát.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các thiết bị điện, nước để tránh lãng phí.

Tiết kiệm văn phòng phẩm: Tận dụng giấy in 02 mặt

Tăng cường sử dụng phần mềm xử lý văn bản bằng hệ thống mạng (TD.Office)...

#### *1.3 Về xăng xe, công tác phí*

Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô cơ quan. Quy định chặt chẽ việc sử dụng phương tiện xe ô tô khi đi công tác. Áp dụng khoán sử dụng phương tiện xe cá nhân khi đi công tác trong phạm vi bán kính 15km. Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh đảm bảo triệt để tiết kiệm.

### **2.Thực hiện quản lý trụ sở làm việc**

Tăng cường quản lý đối với trụ sở làm việc và trang thiết bị hiện có. Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

### **3.Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý đào tạo, quản lý sử dụng lao động.**

Luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động phát huy khả năng chuyên môn, trong thực thi nhiệm vụ, có kế hoạch đào tạo và bố trí thời gian lao động hợp lý không để lãng phí nguồn kinh phí đào tạo nhân lực cũng như đảm bảo giờ giấc làm việc hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân

chủ cơ sở, phát huy công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

#### **4. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí**

Năm 2022 chưa phát hiện vụ việc vi phạm lãng phí.

#### **5. Đánh giá chung**

Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong cơ quan, công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn, quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ, định mức quy định theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Cán bộ, công chức đã nâng cao tinh thần và thái độ làm việc, tăng cường nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi của mình, góp phần thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả. Qua đó đã tiết kiệm được 06 biên chế và 513,25 triệu đồng.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới**

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh triển khai các giải pháp sau:

- Thường xuyên, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP tại đơn vị, phát huy tính gương mẫu của người đảng viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCC, người lao động trong THTK, CLP; phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác lãnh đạo, vận động, giáo dục đoàn viên trong cơ quan THTK, CLP.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị định kỳ tổ chức kiểm điểm để đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa thực hiện, trong đó lưu ý vấn đề THTK, CLP; đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trên các lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản, mua sắm và sử dụng tài sản cơ quan...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, CLP đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, tiền, tài sản của Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí...

- Tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trong đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo công khai tài chính theo đúng quy định, kịp thời để CBCC theo dõi, quản lý.

- Hạn chế các chuyến công tác ngoài tỉnh; tiếp khách; họp mặt...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Quang Cảnh**

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH VĂN BẢN CỦA THANH TRA TỈNH BAN HÀNH VỀ CHẾ**  
**ĐỘ, CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG NĂM 2021**  
*(Kèm theo báo cáo số /BC-TTT ngày /10/2021 của Thanh tra tỉnh)*

Quyết định số 01/QĐ-TTT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công của Thanh tra tỉnh.